



# การเข้าชั้นเรียนตามข้อบังคับ

## ข้อมูลสำหรับบิดามารดาและผู้ดูแล

การศึกษาสำหรับบุตรของท่านเป็นสิ่งสำคัญ และการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นในการประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุดและเพิ่มตัวเลือกในการอาชีพและในชีวิต โรงเรียนรัฐบาล NSW ทำงานร่วมกับบิดามารดาเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเข้าเรียนเป็นประจำของบรรดาเด็กและผู้เยาว์ เมื่อบุตรของท่านไปโรงเรียนทุกวัน การเรียนจะง่ายขึ้นและเขาจะสร้างและรักษาความเป็นเพื่อนกับเด็กคนอื่นๆ

## ความรับผิดชอบทางกฎหมายของข้าพเจ้าคืออะไร?

การศึกษาในรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นการบังคับสำหรับเด็กทุกคนระหว่างอายุหกปีและอายุขั้นต่ำ 17 ปีที่ออกจากโรงเรียนได้ พระราชบัญญัติการศึกษาปี 1990 กำหนดให้ผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ในวัยที่บังคับให้เข้าเรียนสมัครเรียนและไปเรียนเป็นประจำหรือสมัครกับหน่วยมาตรฐานและการศึกษา NSW เพื่อจัดการเรียนที่บ้าน

เมื่อสมัครเรียนแล้วเด็กต้องไปเรียนทุกวันทั้งที่โรงเรียนเปิดสำหรับเด็ก

## ความสำคัญของการไปถึงตรงเวลา

การไปถึงโรงเรียนและชั้นเรียนตรงเวลา:

- ให้แน่ใจได้ว่านักเรียนไม่ขาดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญ กำหนดไว้ตอนเริ่มวัน
- ช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจความสำคัญของการตรงต่อเวลาและกิจวัตรประจำวัน
- ให้นักเรียนมีเวลาพักทักทายกับเพื่อนก่อนชั้นเรียน
- ทำให้การขัดจังหวะในชั้นเรียนลดลง

การมาสายจะบันทึกว่าเรียนไม่เต็มเวลา และต้องมีการอธิบายจากผู้ปกครอง

## ในกรณีที่บุตรของข้าพเจ้าจำเป็นต้องไม่ไปโรงเรียน?

ในบางโอกาส บุตรของท่านอาจจำเป็นต้องขาดเรียน เหตุผลที่สมควรในการขาดเรียนอาจรวมถึง:

- ไม่สบาย หรือเป็นโรคติดต่อ
- มีการนัดหมายเกี่ยวกับทางแพทย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
- ถูกกำหนดให้เข้าร่วมในวันหยุดทางศาสนาที่ยอมรับกัน
- สิ่งที่ไม่คาดไม่ถึงหรือสถานการณ์จำเป็นทางครอบครัว เช่น ร่วมในพิธีฝังศพ

หลังจากที่ขาดเรียน ท่านต้องแน่ใจว่าภายใน 7 วันท่านต้องแจ้งแก่ทางโรงเรียนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสาเหตุของการขาดเรียน อย่างไรก็ตาม หากทางโรงเรียนไม่ได้รับการอธิบายจากท่านภายใน 2 วัน โรงเรียนอาจติดต่อท่านเพื่อสอบถามถึงการที่บุตรของท่านขาดเรียน

ครูใหญ่อาจไม่ยอมรับการอธิบายที่ท่านให้ หากเขาไม่เชื่อว่าการขาดเรียนมีความสำคัญต่อบุตรของท่าน ในกรณีดังกล่าว การขาดเรียนของบุตรของท่านจะบันทึกว่าเหตุผลไม่เหมาะสม โดยที่ครูใหญ่จะชี้แจงการตัดสินใจของเขาแก่ท่าน รวมทั้งให้เหตุผลว่าทำไมจึงตัดสินใจเช่นนั้น

ครูใหญ่อาจขอใบรับรองแพทย์หรือเอกสารอื่นใดเมื่อมีการขาดเรียนบ่อยครั้งหรือขาดเรียนเป็นเวลานานเนื่องจากการเจ็บป่วย ครูใหญ่อาจขออนุญาตจากผู้ปกครองเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อได้ข้อมูลในการให้ความร่วมมือทำแผนการรักษาเพื่อช่วยเหลือบุตรของท่าน ถ้าการขอร้องถูกปฏิเสธครูใหญ่สามารถบันทึกการขาดเรียนว่าเหตุผลไม่เหมาะสม

## การเดินทาง

ครอบครัวได้รับการสนับสนุนให้เดินทางในระยะเวลาที่โรงเรียนหยุด หากมีความจำเป็นต้องเดินทางในระยะเทอมการเรียน ควรปรึกษากับครูใหญ่ของโรงเรียน อาจมีความจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มการขาดเรียนระยะยาว การขาดเรียนที่เกี่ยวกับการเดินทางจะบันทึกว่าไม่มาเรียน ซึ่งจะมีส่วนในการขาดเรียนตลอดทั้งปีของบุตรท่าน

ในบางกรณี นักเรียนอาจมีสิทธิ์สมัครเรียนทางการศึกษาทางไกลสำหรับระยะเวลาที่เดินทางที่นานกว่า 50 วันเปิดเรียน กรณีนี้ควรปรึกษากับครูใหญ่โรงเรียนบุตรของท่าน

## บุตรของข้าพเจ้าจะไม่ไปโรงเรียน ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร?

ท่านควรติดต่อครูใหญ่โดยเร็วเท่าที่จะทำได้ เพื่อขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือ ยุทธวิธีในการช่วยการเข้าเรียนอาจรวมถึงการส่งต่อให้ทีมการเรียนและการสนับสนุนของโรงเรียน หรือเชื่อมต่อบุตรของท่านกับเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ครูใหญ่อาจขอความสนับสนุนขั้นต่อไปจากโปรแกรมประสานบ้านกับโรงเรียน เพื่อจัดทำแผนการเข้าเรียนที่ดีที่สุด

## อาจเกิดอะไรขึ้น หากบุตรของข้าพเจ้ายังคงมีการเรียนที่ไม่เป็นที่ยอมรับต่อไป?

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่ากระทรวงศึกษาธิการอาจต้องดำเนินการขั้นต่อไป ในกรณีที่นักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนภาคบังคับยังคงขาดเรียนโดยไม่มีกรอธิบาย หรือการอธิบายที่ไม่มีเหตุผลในการขาดเรียน

อาจมีการดำเนินการบางอย่างดังต่อไปนี้:

- การประชุมปรึกษากับโรงเรียนที่ต้องทำ

ท่านรวมทั้งบุตรอาจต้องเข้าร่วมในการประชุมปรึกษากับโรงเรียน การประชุมนี้จะช่วยระบุความสนับสนุนที่บุตรของท่านอาจจำเป็นต้องได้รับแทนการที่ต้องไปโรงเรียนเป็นประจำ โรงเรียนผู้ปกครองและหน่วยงานจะร่วมกันจัดทำแผนการที่ตกลงเห็นชอบ (เรียกว่าแผนการทำงาน) เพื่อสนับสนุนการเข้าเรียนของบุตรของท่าน

- ใบขอคำสั่งการเข้าเรียนภาคบังคับจากศาลเด็ก

หากการเข้าเรียนภาคบังคับของบุตรของท่านยังไม่เป็นที่พอใจ กระทรวงฯ อาจยื่นขอคำสั่งการเรียนภาคบังคับจากศาลเด็ก ผู้พิพากษาศาลเด็กอาจออกคำสั่งให้มีการประชุมการศึกษาภาคบังคับ

- การดำเนินการในศาลชั้นต้น

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและกระทรวงฯ ยังคงร่วมมือกับท่านในการแก้ปัญหาที่ขัดขวางการเข้าร่วมเต็มเวลาที่โรงเรียนของบุตรท่าน ในสถานการณ์ที่มีการฝ่าฝืนคำสั่งการเข้าเรียนภาคบังคับ อาจมีการดำเนินการขั้นต่อไปกับผู้ปกครองในศาลชั้นต้น ผลของการตัดสินใจของศาลอาจทำให้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยบริการชุมชนหรือจ่ายค่าปรับ

## บุตรของข้าพเจ้าต้องอายุเท่าไร จึงจะออกจากโรงเรียนได้?

นักเรียนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ทุกคนต้องเรียนจนจบปี 10 หรือเทียบเท่า หลังการเรียนปี 10 และจนกระทั่งอายุถึง 17 ปี มีตัวเลือกที่ยืดหยุ่นได้สำหรับนักเรียนเพื่อสำเร็จการเรียนในโรงเรียน

## การทำงานร่วมกัน

กระทรวงศึกษาธิการรัฐ NSW ยอมรับว่าการร่วมมือดำเนินการกับนักเรียนและครอบครัวเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการสนับสนุนการเข้าเรียนเป็นประจำของนักเรียน

เราตั้งตาคอยร่วมมือดำเนินการกับท่านเพื่อสนับสนุนบุตรของท่านให้มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่ในชีวิต

## บริการล่ามทางโทรศัพท์

โปรดติดต่อทางโรงเรียนหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการความช่วยเหลือจากล่ามโปรดโทรหมายเลข 131 450 บอกภาษาที่ท่านต้องการและขอให้พนักงานโทรศัพท์โทรโรงเรียน พนักงานโทรศัพท์จะจัดล่ามให้ช่วยเหลือในการสนทนาของท่าน ท่านไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับบริการนี้